

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
MAI VĂN NHIỀU

- Họ và tên: **MAI VĂN NHIỀU**
- Sinh năm 1966
- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
- Là Đại biểu HĐND tỉnh Long An 2016-2021

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi là Mai Văn Nhiều, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 2 (huyện Đức Hòa). Tôi sinh và lớn lên tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hiện đang công tác tại HĐND tỉnh Long An với chức danh Phó Chủ tịch Thường trực và là đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đơn vị số 03 - huyện Đức Hòa. Đến nay qua gần 30 năm làm việc, tôi đã trải qua 7 cơ quan Đảng, Nhà nước, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện với các vị trí công tác khác nhau, trong đó có 3 năm công tác tại huyện Đức Hòa với nhiệm vụ là Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa 2011 - 2016.

Trong quá trình công tác, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND, tôi luôn phấn đấu với tâm niệm: Dù ở địa vị nào, công tác gì, hoàn cảnh ra sao đều phải có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương và tâm huyết, ý chí để vươn lên. Tôi đã cùng với tập thể không ngừng phấn đấu, tập trung mọi nỗ lực để xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương và tạo được dấu ấn, đóng góp vào sự phát triển KT – XH chung của tỉnh trong suốt quá trình công tác.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại đang đặt ra, nhiều bức xúc trong đời sống của nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Đức Hòa nói riêng, mà tôi có trách nhiệm trong đó và phải phấn đấu hơn nữa để đóng góp phần mình nhiều hơn nữa. Trong lần tái ứng cử này, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh,

chính là tạo điều kiện cho tôi cơ hội để tiếp tục cống hiến bằng việc tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách hợp lòng dân, góp phần phát triển tỉnh nhà và huyện Đức Hòa tốt hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ đại biểu dân cử và vai trò, trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên, cụ thể:

1. Giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó, tiếp thu và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh; đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình giải quyết đến kết quả cuối cùng, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bằng kinh nghiệm và khả năng của mình tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa đời sống thực tế vào các Nghị quyết của HĐND tỉnh; sau đó tăng cường giám sát, đôn đốc để bảo đảm các Nghị quyết HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

2. Tiếp thu các kinh nghiệm của khóa trước, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh thực hiện quyết liệt cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể, để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng trên địa bàn tỉnh,... Trọng tâm là đổi mới hoạt động giám sát nhằm kịp thời phát hiện vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức giám sát, chất vấn hoặc đối thoại, đưa ra các kết luận, kiến nghị, phản ánh, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đổi mới trong tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đa dạng hình thức, tiếp xúc theo chuyên đề, tổ chức tiếp xúc tận khu dân cư để đối thoại trực tiếp với cử tri, góp phần giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc của nhân dân từ thực tiễn. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND theo mức độ cấp thiết để bảo đảm được giải quyết kịp thời, đầy đủ.

3. Xuất phát từ định hướng phát triển của tỉnh và thực tiễn của địa phương, tôi sẽ chủ động đóng góp với HĐND tỉnh việc ban hành các chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, truyền thống và

khát vọng vươn lên và chiến thắng của người Long An. Trọng tâm là chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chính sách đào tạo nguồn nhân lực; bố trí các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị tạo động lực cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững; cơ chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

4. Là đại diện cho cử tri khu vực huyện Đức Hòa, tôi sẽ cùng các đại biểu trong tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và chính quyền địa phương để kiến nghị tỉnh giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nhất là các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý quy hoạch; chính sách bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, tái định cư; quản lý đất đai; quản lý xây dựng, thị trường bất động sản; quản lý về môi trường; quản lý khai thác hầm đất; quản lý an ninh, trật tự; cải cách hành chính Nhà nước,... tạo điều kiện, hỗ trợ để huyện phát huy có hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp, đô thị gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trên cơ sở bảo đảm sự hài hòa giữa 3 lợi ích: Người dân – Doanh nghiệp – Xã hội. Đồng thời tôi sẽ thường xuyên lắng nghe, phối hợp với các cấp, các ngành huyện trong giải quyết các kiến nghị của cử tri; cùng với lãnh đạo huyện Đức Hoà tìm kiếm các biện pháp, giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư các trục giao thông động lực đi qua Đức Hòa kết nối với TP.HCM và với Cảng Quốc tế Long An, Cửa khẩu Quốc gia, Quốc tế; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn huyện.

Công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân, do đó, tôi luôn tâm niệm phải tin dân, trọng dân và luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân để góp phần nhỏ của mình vào thực hiện mục tiêu cao cả là không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Bản thân tôi nguyện không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, nâng cao kiến thức, khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri.

Với nhận thức và tâm nguyện của mình, tôi rất mong được cử tri tín nhiệm để tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để có nhiều cơ hội thực hiện trách nhiệm của mình với nhân dân và cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh

Long An trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là tỉnh dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình hành động này là cam kết của tôi với cử tri, với chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ để cử tri giám sát, đánh giá./.